

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด  
เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

## สมบัติออกช่วยโลก

กะว่าวันที่ ๘ เราจะไปเวียงจันทน์ เครื่องมือแพทย์ให้หมออ้วนเอาไป ติดต่อกับ  
ถามเรื่องเครื่องมือแพทย์ เรื่องอะไรๆ บ้าง เพราะเวียงจันทน์นี้ขาดแคลนมากจริงๆ  
ควรที่จะได้สงเคราะห์ เพราะนี่เป็นเมืองหลวง แล้วโรงพยาบาลก็ควรจะมีเครื่องมือ  
เครื่องมือสำหรับคนไข้พอสมควร เพราะฉะนั้นเราถึงได้ให้เลย เวียงจันทน์นี้เฉพาะตา  
ดูเหมือนสองครั้ง เราไปครั้งแรกดูว่าให้เกี่ยวกับเรื่องตา ให้ตามรายการที่เขาขอ ๑๖  
ล้านเราก็ให้เลย ไปเที่ยวที่สองให้เขาเขียนรายการที่จำเป็นๆ ไว้ ไปคราวที่แล้วนี้ ๑๔  
ล้านเฉพาะตานะ เราก็ให้ทั้ง ๑๔ ล้าน รวมสองคราว ๓๐ ล้านที่เวียงจันทน์

กะว่าวันที่ ๘ เราก็จะไป จะเอาสิ่งของอะไรๆ ไปด้วย พวกอาหารการบริโภค  
พวกผ้า ผ้าเราก็เตรียมไว้แล้วที่โกดัง เฉพาะผ้าขาวรู้สึกมากอยู่ เราเตรียมไว้แล้วที่โกดัง  
นี่ก็จะเอาไปด้วย แล้วก็อาหาร นี้อย่างไม่ได้ส่งเพราะยังอีกหลายวัน พวกข้าวสุกข้าวสาร  
อะไรเหล่านี้เราจะเอาไปพร้อมเลย อย่างน้อยไม่ต่ำกว่าพันถุงๆ ละ ๑๒ กิโล จวนๆ จะ  
ไปถึงจะสั่งเขา ให้เขาหามาตามที่เราต้องการซึ่งเห็นว่าทางโน้นขาดแคลนมากอะไรบ้าง  
การช่วยโลกนี้ไม่หวั่นไม่ไหวนะเราก็ดี

เรื่องตานี้รู้สึกจะกว้างขวางไปมากเวลานี้ คือก่อนที่เราจะช่วยถ้าเป็นธรรมดาให้  
เราพิจารณานี้ เราจะช่วยที่จุดจำเป็นคือตาเป็นอันดับหนึ่ง อวัยวะอื่นอย่างใดก็เป็น  
ของเราเหมือนกันหมด แต่อะไรมีความจำเป็นอันดับหนึ่ง เราก็มาเล็งเห็นแต่ตาเป็น  
อันดับหนึ่ง จึงต้องช่วยอันนี้ก่อน เครื่องมือตาเราช่วยอันนี้ละก่อน เริ่มช่วยมาตั้งแต่ปี  
๒๕๓๐ เรื่อยมาจนกระทั่งทุกวันนี้ สำหรับบุตรนี้สมบูรณ์ เมื่อเร็ว ๆ นี้ก็มาขอตั้ง ๗ ล้าน  
เราก็ให้ทันทีเลย เพราะเราเคยพิจารณาไว้แล้วว่าโรงพยาบาลศูนย์อุดร หากมีความ  
จำเป็นหมอจะซื้อเครื่องมือแพทย์ชนิดใดแล้วให้ซื้อได้เลยๆ แล้วก็ส่งบิลไปหาเรา อย่าง  
นี้ตลอดมา

คราวนี้เขาเลยต้องมาขอเพราะมันเงินจำนวนมาก ถึงพิจารณาตามแต่ก็เป็น  
จำนวนมาก ตั้ง ๗ ล้านกว่า เราก็ให้ทันทีเลยเพราะเราพิจารณาไว้แล้วด้วย สมบัติก็พอ  
มีต้อนรับกันกับคำพิจารณาของเราที่เขามาขอ เราก็ให้ เมื่อสองสามวันนี้ก็ทางเชียงใหม่  
มาขอเครื่องมือตา ๘ ล้าน ๒ แสน ที่เราได้ช่วยวันนั้น พอไปโรงพยาบาลบึงกาฬเขาก็  
ขาดเสีย ๒ ล้านกว่าบาท ตึกสามหลังหลังคาเสียหายหมดเลย ที่แรกเขาก็ขอแต่เราไม่ให้  
เราให้รถคันหนึ่งก่อน ไปเที่ยวนี้ขาดเอาเสียสามหลังเลย เชียงใหม่กับบึงกาฬขาดเสีย  
๑๐ ล้านกว่าเมื่อสองวันผ่านมานี้ แล้วให้เรื่อยๆ อย่างเมื่อวานนี้ก็เอาอีกทางเวียงจันทน์

เริ่มแล้วสั่งรถแล้ว รถไม่ทราบราคาเท่าไร ลงสั่งแล้วเราจ่าย ส่วนที่ให้ไปแล้วเมื่อวานนี้ เขาขอที่จำเป็น ๑ แส่น ๘ หมื่น เราให้สองแสบเลยกับรถคันหนึ่ง

กะว่าวันที่ ๘ เราจะไปเวียงจันทน์ เรากำหนดเอง เพราะได้พูดบ้างแล้วว่า หมอจะว่างวันที่ ๘ เราก็กะไปวันนั้น ได้ติดต่อแล้วเครื่องมือแพทย์ตาเป็นอันดับหนึ่ง ฟังว่าทางโน้นแทบไม่มีเลยเครื่องมือตา มีนิดหน่อยๆ เพราะฉะนั้นเราถึงทุ่มให้เลย ๑๖ ล้านที่แรกให้เลย ครั้งที่สอง ๑๔ ล้าน เป็น ๓๐ ล้าน พอหายใจได้บ้างแหละ

มีแต่เรื่องจ่ายช่วยโลกทั้งนั้น ช่วยตลอดเลย นั่นโกดังใหญ่ โรงพยาบาลมาไม่ต่ำกว่าวันละสองโรงสามโรง สี่ห้าโรงในระยษนี้วันหนึ่งๆ วันละสามโรงสี่โรงห้าโรงมาประจำ อันนี้ให้เต็มคันรถ กำหนดไว้ให้พอ เสมอกันหมดเลย คือเราไม่ได้ทำแบบขุ่ยๆ นะทำอะไร ทำอะไรแล้วติดตามตลอด เอาให้ถึงความจริงๆ แล้วก็เอาความเบาใจกลับมาไม่ให้ขัดข้อง เพราะฉะนั้นเราจึงเตือน ถ้ามอะไรให้ได้ความ บอกอย่างนั้นเลย

โรงพยาบาลจัดไว้สองประเภทในโกดัง ตั้งแต่อุบล โคราช อุตรดิตถ์ ออกไปไกลกว่านั้นอีก เราให้เป็นพิเศษ ของที่เป็นพิเศษมีอะไรอีก นั้น กำหนดให้เสมอกันหมดที่พิเศษ ที่ธรรมดาให้เสมอกันหมด รถที่ไหนมาที่ว่าเป็นพิเศษก็ให้พิเศษเสมอกันหมดแต่น้ำมันรถนั้นทุกคัน พอมาถึงวัดแล้วก็เติมน้ำมันให้เต็มถึงๆ ทุกคันเลยไม่ว่าไกลว่าไกล เดียวน้ำมันจะเป็นเดือนละล้านกว่าละมั้งน้ำมัน แต่ก่อนถามเขาว่าเท่าไรแสบไม่รู้มาตั้งสิบกว่าปีแล้วแหละ เห็นรถผ่านมานี้ถึงน้ำมันเต็มมาเลย ถ้ามเขามันถึงอะไร เขาบอก ว่าถึงน้ำมัน น้ำมันเอาไปไหน เขาก็บอกเอาไปใส่ปั้มน้ำมันเต็มให้พวกมาเอาสิ่งของพวกโรงพยาบาล เติมน้ำมันให้ เดียวนี้น้ำมันขึ้นราคา คิดว่าเดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่าล้านอย่างน้อยนะ เพราะน้ำมันแพงทุกวันนี้

เราเมตตาเสมอไปหมดนะ ใครอย่ามาคิดว่าเรารักคนนั้นซึ่งคนนี้ไม่ได้ ชัดกับธรรม เสมอหมดเลย ผิดบอกว่าถูกบอกว่าถูกตรงเป้งๆ เลย เรียกว่าภาษาธรรมไม่อ้อมแอ้ม ไม่มีโมกโชโลกนะเห็นแก่หน้าแก่ตา เมื่อปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติตามนั้นพูดตามนั้น ตรงเป้งๆ ไปเลย สำหรับสมบัติของวัดนี้เรียกว่าออกช่วยโลกทั้งนั้น พูดได้อย่างชัดเจนเลย เราไม่เก็บ เงินทองข้าวของวัดอุปัชฌาย์ไทยทานได้มามากน้อยออกหมดเลย สมควรที่จะไปวัดใด ที่เกี่ยวกับวัดกับวาก็ไปทางวัดทางวา เกี่ยวกับประชาชนส่วนรวมหรือส่วนบุคคลก็มี ก็ให้ไปตามนั้นๆ

ไม่มีเก็บสำหรับวัดนี้ เก็บไปหาอะไร มากองไว้เท่าภูเขา สมมุติว่ากองไว้นะ เขาเอากองเงินกองทองมากองไว้ต่อหน้าหลวงตาบัว นี่เขาถวายเป็นหลวงตาบัวหมดอย่างนี้นะ แต่หลวงตาบัวเป็นพระตระหนี่ถี่เหนียว เขากองมาเท่าไรก็กว้านเข้ามาๆ เต็มหมด ที่นี้เวลาตายแล้วกระดูกหลวงตาบัวก็ไม่ได้ไป สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดไม่ได้ไป ไม่มีอะไรติดตัว

หลงตาบัวไปเลย นอกจากความดีและความชั่วที่หลงตาบัวได้ทำเอาไว้ทั้งสองนี้ติด นอกนั้นไม่ติด หนังก่อกระดูกนี้ก็พังไปด้วยกันกับสิ่งเหล่านั้น ไม่มีใครจะเอาไปได้ในโลกนี้

มีเงินมีทองข้าวของจำนวนมากขนาดไหนก็ตาม ก็พอได้คิดดีใจว่าเจ้าของมีสิ่งนั้นเจ้าของมีสิ่งนี้ ดีใจลมๆ แล้งๆ ไปอย่างนั้น ไม่ใช่ดีใจด้วยความสัตย์ความจริง คือการทำชั่วทำดีนี้เป็นของจริงจริงๆ ทำชั่วเท่าไรไปหมดติดใจไป ทำดีเท่าไรก็ติดหัวใจไป สองอย่างนี้ติด สมบัติเงินทองข้าวของมากน้อยมีมา ใครจะว่าเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีสมบัติกองจรดเมฆก็ตามเถอะ ตายแล้วพังทั้งนั้น ร่างกายเจ้าของก็เอาไปไม่ได้ สิ่งเหล่านั้นก็เอาไปไม่ได้ ที่เอาไปได้มีแต่บาปกับบุญติดหัวใจไป ไปภพหน้าก็ไปเสวยกรรมของตัวเอง คือบาปบุญติดไปกับใจ ใครทำชั่วมก็จมลงไป ใครทำดีก็ติดขึ้นๆ ให้จำเอานะอันนี้

ไม่มีใครที่จะพูดได้แม่นยำยิ่งกว่าองค์ศาสดา ในโลกนี้มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่พูดถูกต้องแม่นยำ ที่เรียกว่า สวากุขาโต ภควตา ธมฺโม พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วตรัสไว้ดีแล้ว ไม่มีเคลื่อน บาปบุญไม่มีเคลื่อน ใครทำบาปเป็นบาป ใครทำบุญเป็นบุญ สิ่งเหล่านั้นเหมือนกับร่างกายเรา พอลมหายใจหมดร่างกายก็พัง สิ่งเหล่านั้นก็พังไปตามๆ กันไม่มีอะไรติด เพราะฉะนั้นอย่าฟุ้งเพื่อเห่อเหิมเกินเนื้อเกินตัว ทุกสิ่งทุกอย่างความเป็นอยู่ปวยการใช้การสอยให้รู้จักประมาณ ให้มีขอบมีเขตมีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์ประจำตัว คนนั้นเรียกว่าคนมีหลัก แล้วก็พอเป็นไปได้ละคนนั้น

ถ้าคนไม่มีหลักโลเลๆ มีแต่ความฟุ้งเพื่อเห่อเหิมติดดิน ตายแล้วจม สิ่งเหล่านั้นไม่มีอะไรแน่นอน ให้จำเอานะ ธรรมสอนโลกสอนอย่างนี้ โลกไม่มีหลักมีเกณฑ์ ธรรมท่านมี มีมากมีน้อยท่านจะจับจ่ายใช้สอยหรือเก็บรักษาไว้ด้วยเหตุด้วยผลแห่งธรรม เก็บไว้ก็เพื่อทำประโยชน์ จ่ายไปก็เพื่อประโยชน์ ท่านไม่ได้เก็บไว้เพื่อความหึงหวงไม่ได้เหมือนโลกนะธรรม จำเอานะ เอาละวันนี้เทศน์เพียงเท่านี้

วันนี้ก็เทศน์บ้างเล็กน้อยพอเป็นคติ ให้จำเอานะเทศน์นี้ไม่มีผิด ที่เทศน์เหล่านี้ให้จำให้ดี ไม่ว่าฝ่ายดีฝ่ายชั่วจำให้ดี ควรปิดให้ปิด สิ่งไม่ดีให้ปิด สิ่งที่ดีให้กว้างเข้ามา ไม่มีใครพูดได้ถูกต้องแม่นยำยิ่งกว่าศาสดาองค์เอก นอกนั้นเหลวไหลทั้งนั้น พระพุทธเจ้าทรงหยั่งทราบตลอดทั่วถึงหมด แล้วนำมาสอนทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่ว ให้โลกทั้งหลายได้ทราบ และปฏิบัติเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตน อย่าหาบาปหากรรมไปด้วย การฝ่าฝืนคำสอนของพระพุทธเจ้า ว่าบาปมีมันก็บอกว่าบาปไม่มี โภยเอาแต่ความชั่วด้วยการทำบาปใช้ไม่ได้เลย เอาละให้พร

ก็ค่อนข้างแน่นอนในวันที่ ๘ ไปเวียงจันทน์ เตรียมของไปพร้อมเลย มีข้าวมีของอะไรจะเตรียมไปพร้อม ให้ได้ไปพอสมควร ต่อไปนี้ก็จะสั่งเขาให้เอาสิ่งของอะไรๆ เอาไปที่ไหนไม่เคยน้อยละ เอาอะไรไปที่ไหนก็ตาม ทุ่มเลยๆ ไอ้เหยาๆ แหะๆ อย่างเขาเรียกตั้งตั้งต๊บบเหมือนตั้งเม ตั้งนี้ตั้งต๊บบ ความตระหนี่เข้าใจไหม ความตระหนี่เป็นอย่างนั้นละ สองผิวเมียช่วยกันตั้งนี้ตั้งต๊บบ ความตระหนี่ฟาดมันขาดสะบั้นไปเลย เวลามาก็มาแบบนั้น เวลาออกก็ออกแบบนั้น ออกแบบตั้งต๊บบ เวลามาก็มาแบบตั้งต๊บบ มานิดๆ หน่อยๆ ได้อะไรไม่จุใจ ที่กว้างกว่านั้นมันก็ผางออก พอเปิดกว้างพับไหลออกเลยที่นี้ พอไหลออกแล้วไหลเข้าก็แบบเดียวกัน เปิดกว้างไหลออกได้มากไหลเข้าได้มาก ปิดก็กไม่ให้อันออกมันเลยไม่เข้า เข้าใจไหม จำให้ดี

คนตระหนี่ปิดก็กไม่ให้อันออกมันเลยไม่เข้า ผู้ไม่ตระหนี่ถี่เหนียวจิตใจกว้างขวางเปิดโล่งแล้ว เอ้า ออกๆ ที่นี้ออกได้เข้าได้ไหล เป็นอย่างนั้น เห็นไหมท่าน กล่าวไว้ในฝ่ายพระคือพระสีวลี พระสีวลีไปที่ไหนเรื่องปัจจัยไทยทานนี้เต็มไปหมดๆ เลย ที่นี้เวลาย้อนดูอดีตของท่านเปิดโล่งเลยการทำบุญให้ทาน เอ้า หมดเป็นหมด ยังเป็นยังอย่างนั้น ที่นี้อานิสงส์นั้นละตามมา วาระสุดท้ายพระสีวลีเป็นพระอรหันต์แล้วมาฉลองให้เห็นละ เปิดเผยให้เห็น ไปที่ไหนไหลไปด้วยปัจจัยไทยทาน ในครั้งพุทธกาล จึงมีองค์เดียว เว้นพระพุทธรเจ้าเสีย พระสีวลีเป็นเอตทัคคะ เลิศในความมอดิเรกมากไม่มีใครสู้ ว่างั้น เอาละไปละ

รับฟังรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

[www.Luangta.com](http://www.Luangta.com) หรือ [www.Luangta.or.th](http://www.Luangta.or.th)

และรับฟังจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร

*FM 103.25 MHz*